

## บทคัดย่อ

เอกสารวิชาการเรื่อง	การท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวในประเทศไทย
ผู้จัดทำ	นายไพโรจน์ จันฤทธิ
อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ศิลพิพัฒน์
หลักสูตร	การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง
ปีการศึกษา	2547

ในการศึกษา การพำนักระยะยาวในประเทศไทย ผู้ศึกษาได้มุ่งประเด็นความสนใจไปที่ บทบาทของภาครัฐบาลที่มีผลต่อการท่องเที่ยวพำนักระยะยาว และความเป็นไปได้ที่ประเทศไทย จะเป็นแหล่งที่พำนักระยะยาว ทั้งนี้เนื่องจากผู้ศึกษาเห็นว่า การพำนักระยะยาว เป็นหนึ่งโครงการ ในการพัฒนาการบริการการท่องเที่ยวที่ภาครัฐในความสนใจ และต้องการจะผลักดันให้ประเทศไทย ตรงกับความต้องการของตลาด ผู้ศึกษาจึงได้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน รวมถึงรายงานการวิจัยและบทความต่างๆ เพื่อมาประมวล ว่าประเทศไทยมีความ เป็นไปได้ที่จะก้าวเป็นหนึ่งใน การพำนักระยะยาวในตลาดโลกหรือไม่

ในส่วนของการศึกษาผู้ศึกษาได้จัดระบบข้อมูลออกเป็นส่วนๆ ดังนี้

บทที่ 1 บทนำและระเบียบวิธีวิจัย ได้กล่าวเปิดเรื่องถึงการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวระยะยาว พร้อมทั้งบอกถึงรายละเอียดระเบียบวิธีวิจัย รวมถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการ ทำเอกสารวิชาการฉบับนี้

บทที่ 2 การท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว โดยเบื้องต้นกล่าวถึงความเป็นมา ของการท่องเที่ยว และคำจำกัดความการท่องเที่ยวระยะยาว

บทที่ 3 บทบาทของภาครัฐบาลที่มีต่อการพัฒนาบริการ ท่องเที่ยว โดยได้นำ ประวัติถึงการพัฒนากการท่องเที่ยวไทย จากอดีตถึงปัจจุบัน และทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับ ที่ 9 โดยดูถึงรายละเอียด การให้ความสำคัญและส่งเสริมการท่องเที่ยวพำนักระยะยาวเพียงใด

บทที่ 4 ตลาดการท่องเที่ยวพำนักระยะยาว กล่าวถึงลักษณะของตลาด และ กลุ่มเป้าหมาย ความต้องการของตลาด และประเทศที่เป็นตลาดเป้าหมายที่ทางภาครัฐให้ความสำคัญ รวมทั้งมองถึงแหล่งท่องเที่ยวพำนักระยะยาวที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วของประเทศไทย ว่าเพียงพอและมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด

บทที่ 5 ความเป็นไปได้ในการเป็นที่พำนักระยะยาวในประเทศไทย โดยได้รวบรวมรายละเอียดของเอกสารวิชาการต่างๆ ที่กล่าวถึงประเทศไทยว่ามีความเป็นไปได้มากน้อย เพียงใดที่จะแข่งขันกับตลาดโลก ไม่ว่าจะเป็ตลาดในภูมิภาคเดียวกันหรือต่างภูมิภาค รวมทั้ง

มองถึงจุดแข็ง จุดอ่อน จุดด้อย และโอกาส ของประเทศไทยที่จะก้าวมาเป็นผู้นำตลาดการพำนัก  
ระยะยาว

บทที่ 6 บทสรุปและข้อเสนอแนะ ได้นำข้อมูลที่ได้รวบรวมมาอธิบายเพื่อให้เข้าใจถึงรายละเอียดการศึกษาและข้อเสนอแนะที่ทางผู้จัดทำเพิ่มเติมขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้  
ศึกษาต่อไป